



ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๕ รายการ โดยมีราคากลางรวมทั้งสิ้น ๑๐๐,๒๓๐ บาท (หนึ่งแสนสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย

ผู้ที่ประสงค์จะเข้าประมูลราคาติดต่อขอดูพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดที่ขายทอดตลาดได้ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๕/๒๒ ถนนปรีดิพนมยงค์ ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวัน เวลาราชการ โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๓๗๐๒ และจะทำการประมูลขายทอดตลาดโดย มีเงื่อนไข ดังนี้

๑. การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการขายทอดตลาด ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดลงทะเบียน เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. และเริ่มประมูลด้วยวาจา เวลา ๑๐.๑๕ น.

๒. การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา (ปากเปล่า) และเสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียว โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะพิจารณาราคากลาง ผู้ประมูลจะเพิ่มราคาได้ไม่ต่ำกว่าครั้งละ ๕๐๐ บาท

๓. ผู้ประสงค์จะร่วมประมูลจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคาเท่านั้น โดยนำหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารแสดงแก่คณะกรรมการขายทอดตลาดในวันลงทะเบียน ดังนี้

- กรณีบุคคลธรรมดา ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง แนบบลงทะเบียน จำนวน ๑ ชุด

- กรณีนิติบุคคลให้นำหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาแสดงพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม และรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

- กรณีตัวแทนให้นำหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๔. การขายทอดตลาดครั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะขายทอดตลาดพัสดุทั้งหมดโดยพิจารณาราคาเหมารวมทุกรายการ หากคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่า ราคาที่ผู้เข้าประมูลสูงสุดยังไม่พอเพียงคณะกรรมการขายทอดตลาดอาจจะไม่สมควรขายทอดตลาดได้ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการขายทอดตลาด ซึ่งในกรณีเช่นนี้ ผู้เข้าร่วมประมูลจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๕. หากคณะกรรมการขายทอดตลาดตกลงขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ให้กับผู้ชนะการประมูลรายที่ให้ราคาสูงสุดแล้ว ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินทันทีหรือจะชำระเงินมัดจำไว้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ประมูลได้ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานส่วนที่เหลือจะต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันขายทอดตลาด หากไม่ชำระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะริบมัดจำนั้นเสีย และจะนำพัสดุดังกล่าวออกขายโดยวิธีอื่น ตามระเบียบของทางราชการต่อไป และถ้าหากการขายครั้งใหม่ได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มกับราคาขายทอดตลาดเดิมผู้เข้าร่วมประมูลคนเดิมต้องรับผิดชอบขอใช้ราคาในส่วนของที่ขาดอยู่นั้น

๖. ผู้ชนะการประมูลจะต้องขนย้ายพัสดุที่เสนอราคาได้ทั้งหมด พร้อมทั้งลบตราสัญลักษณ์ตัวอักษร ตัวเลขอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกจากบริเวณที่พัสดุนั้น ตั้งอยู่ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น การเคลื่อนย้ายพัสดุออกไปจากบริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ของทางราชการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น

๗. ราคาทรัพย์สินที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำมาขายทอดตลาดตามสภาพที่ปรากฏ ณ วันประมูลและวันที่นัดหมายดูสภาพทรัพย์สิน ผู้เข้าประมูลไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ต่อเติมหรือแก้ไขให้ทรัพย์สินที่ประมูลมีสภาพดีขึ้น

๘. ผู้ชนะการประมูล จะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการจดทะเบียน ค่าภาษี ค่าขนย้ายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ด้วยตนเองทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายธนรัฐ โคจรานนท์)

สหกรณ์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ชำรุด
โดยวิธีขายทอดตลาด ตามประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคาซื้อหรือ ได้มา(บาท)	หมายเหตุ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา ยี่ห้อ HP Compaq	๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๔ อย/๐๐๓/๔๙	๔๔,๙๔๐.-	
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา ยี่ห้อ HP Compaq	๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๔ อย/๐๐๔/๔๙	๔๔,๙๔๐.-	
๓	เครื่องสแกนเนอร์ HP Scanjet ๘๒๗๐	๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๕ อย/๐๐๑/๕๘	๓๑,๐๓๐.-	
๔	ตู้เย็นสี่ช่องขนาด ๕๐๙ ลิตร ยี่ห้อซันโย	๔๑๑๐-๐๐๑-๐๐๐๑ อย/๐๐๑/๓๙	ได้รับบริจาค	
๕	รถยนต์บรรทุกดีเซลแบบดับเบิลแค็บ ยี่ห้อฟอร์ด สีเทา	๒๓๒๐-๐๐๘-๐๐๐๓ อย/๐๐๗/๔๖	๕๙๔,๐๐๐.-	

ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสุ้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประมูลในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่มีสิทธิ์เข้า ร่วมการประมูล การขายทอดตลาด



(นายธนรัฐ โคจรานนท์)
สหกรณ์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา